



## ข่าวแจกประชาสัมพันธ์

### กิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยพลโท ธีชพล เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. ดำเนินการจัดกิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในปีนี้จะจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่สามนับจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

อนึ่ง กระบวนการหลักของการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้แก่ การรับสมัครกลุ่มมวลชนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมกว่า ๒๔๐ คน (๑๒๐ กลุ่มอาชีพ) มาร่วมแสดงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพ อาทิ การเกษตร การประมง การแปรรูป หัตถกรรม อนุรักษ์และการท่องเที่ยวชุมชน มาทำการคัดเลือกกลุ่มที่ดำเนินวิถีชีวิตและกิจกรรมกลุ่มตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแบ่งปันได้อย่างยอดเยี่ยม จำนวน ๖๐ คน (๓๐ กลุ่มอาชีพ) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายเพื่อการขยายผลลงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ สีสันของกิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืนในปี นี้ ซึ่งมีกำหนดการจัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีการจัดพื้นที่ตลาดนัด ครอบครัว คำตอบ อยู่ที่ตำบล เพื่อแสดงผลผลิตภัณฑ์และสินค้าท้องถิ่นคุณภาพที่มีอัตลักษณ์จาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย “ครอบครัวคำตอบ อยู่ที่ตำบล” ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา และได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มวิสาหกิจดีเด่น มาร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้า อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีชาวเลปะนาเราะ วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางเขา สินค้าผ้าบาติกจากกลุ่มเยาวชนบาติกบ้านค่าย O.K. Batik และกลุ่มผ้าบาติกลูกศิษย์ครูแต วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเหมืองลาบู วิสาหกิจชุมชนกาแพโรบัสต้าสะบาย้อย ฯลฯ

โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจมาร่วมชม ชอป และชิม เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตที่มาร่วมกัน ในส่วนการจัดกิจกรรม ณ บริเวณโซนลือบบี้ ชั้น ๑๐ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงผู้เข้าชมงาน สามารถแวะชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากผู้เข้าแข่งขันในปี นี้ ที่ได้รับการจัดแสดงไว้เช่นเดียวกัน



อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืนเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขยายผลให้เกิดผู้นำมวลชนและผู้นำเครือข่าย ที่ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการแบ่งปัน ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และฐานทรัพยากรชุมชนที่สามารถพัฒนาและต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ เกิดชุมชนเข้มแข็งต้นแบบจากการขยายผลสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดและกระบวนการจัดกิจกรรมโดย ศูนย์ประสาน การปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. แบ่งออกได้เป็น ๔ กิจกรรมย่อย ได้แก่

- ๑) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และคัดเลือกมวลชน ที่ดำเนินกิจกรรมกลุ่มตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการแบ่งปัน
- ๒) การพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้นำเครือข่าย
- ๓) การขยายผลลงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
- ๔) การสร้าง พัฒนาการสื่อสาร และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ภายนอก ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สร้างพื้นที่ส่วนกลาง (Facebook Fan Page : คำตอบ อยู่ที่ตำบล by 05)

อนึ่ง ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรม “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ได้แก่

- ๑) ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับรู้ เข้าใจ และปรับวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นฐาน และให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ๒) เกิดเครือข่ายครอบคลุมทุกตำบล และแกนนำเครือข่ายแบ่งปันที่มีศักยภาพ และพร้อมขับเคลื่อน ให้เกิดสังคมสันติสุข
- ๓) ชุมชนในระดับตำบลต้นแบบมีความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ๔) ประชาชนมีความเชื่อมั่น มีการท่องเที่ยว การค้าขาย และการลงทุนเพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งในมิติสังคม และเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากแนวทางปฏิบัติและเป้าหมายดังกล่าว ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. เชื่อมั่นว่าโครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๖ จะสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่ สร้างสันติภาพที่กินได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงเครือข่ายแห่งการแบ่งปัน เกิดผลลัพธ์เป็นตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่ตีงาม ของจังหวัดชายแดนภาคใต้